

TẬP «SU-PHẠM HỌC-KHOA»

XUẤT BẢN MỖI THÁNG MỘT KỶ

Giá đóng niên tập S. P. H. K. (Cả phần thầy giáo)... .. 5\$00

Những vị giáo-sư và viên quan An-nam nếu thân nhận giùm gửi cho bòn-quản, những số bạc mua báo ấy thì bòn-quản sẽ tính cho một phần huê-hồng 5%

DOCTEUR TA-VAN-DU
De la Faculté de Médecine de Paris
N° 756 - Rue des Marins - CHOLON
Téléphone : 80.888
DIPLOMÉ
de l'Ecole de Vénéro-dermatologie
et de l'Ecole d'Urologie de Paris
MÉDECINE GÉNÉRALE
Trị bá chứng
Chuyên trị các chứng bệnh phong thấp và bệnh ngoài da :
GIỜ COI MẠCH :
SỐM MỖI : 7 giờ tới 12 giờ
CHIỀU : 3 giờ tới 7 giờ
Hược đi giờ nào cũng được

CLINIQUE MÉDICALE
địa đường Bayar số Albert 1^{er}, tại ĐAKAO Saigon
Téléphone n° 222

DOCTEUR PHAN-TÂN-THIỆT
Ex assistant en dermatologie-syphiligraphie à l'Hôpital St-Louis Paris
Ancien médecin en attaché aux services de Dermato-vénelologie créée
par le Ministère de l'Hygiène pour la lutte anti-syphilitique
Cả phòng nội khoa gia và phòng thường bệnh mắt mà am thanh
Cả nội da liễu, mắt, da, nước tiểu, nước đái, xét vi-trang bằng
kính hiển vi - Có cả phòng để rửa đĩa (trading diagnostic) và chữa
bệnh bằng quang tuyến (radio-radiation, endos couronne) ...
Trị các chứng bệnh và chuyên-trị các chứng bệnh đái-tiểu, bệnh
đau gân đau xương, bệnh huyết lưu kinh mạch.

AI muốn dùng thuốc Tây mới, tốt hạng nhất?
AI muốn có người bảo-chế thiết kỹ càng
cứu tôn trọng các quan Đốc-Vệ?

VẬY XIN QUÝ VỊ ĐẾN TẠI:

pharmacie franco-asiatique
PHÁP-Á ĐƯỢC PHÒNG
Rue des Mairies, 219 - CHOLON

Tại đó có ông PHẠM-HỮU-HÀNH chủ hàng Đốc
nhân, tiếp rước quý vị một cách thân thiện và vui vẻ.
Thuốc mới và tốt nhất-hạng, giá rất rẻ.

Quý vị ở Lào-Tỉnh gửi thư đến mua thuốc, thì chúng tôi sẵn sàng gửi
bằng, giá thuốc tính rất mềm mại, miễn phí tại không tính tiền cước-phí.

HÀNG BẢO-KẾ

La Providence et
L'industrielle du Nord
ÔNG BỜY-LANDRY
Lâm Đại-ly 17, Place du Théâtre, 17 - SAIGON

Hàng Bảo-kế này chuyên lo bảo-kế cho những xe-
hơi, nhà cửa, phố và hàng-hóa của anh em. Những
người ở Saigon, Cholon hoặc ở trong Lục-tinh mà
chịu bảo-kế với hàng này, nếu gặp lúc rủi ro hư
hại việc gì, thì hàng sẽ bồi thường một cách rất
màu mè vô cùng. Xin anh em lưu-ý ...

CÓ BÁN TẠI NHÀ IN NGUYỄN-VĂN-CỬA

Manuel de l'infirmier
CỦA ÔNG
NGUYỄN-VĂN-KHAI
MÉDECIN INDICHOIS DU CADRE LATÉRAL

Giá mỗi cuốn 2\$50

Sở Canh-nông Nam-kỳ

CHỈ VỀ CÁCH TRỒNG BẮP

Về sự trồng bắp thì công việc làm về mùa mưa không giống với cách làm về mùa nắng, bởi vì mùa mưa thì người ta trồng được nhiều chỗ, còn mùa nắng thì ít chỗ trồng được nên phải trồng thế nào cho cây bắp có nhiều trái.

1. - Trồng bắp mùa mưa.
 - a) Lựa chọn đất. - Những chỗ đất không dặng xốp (đất giẻ), đất sét, khô cây bừa thì bắp lên không tốt. Phải trồng trên những chỗ đất hơi xốp, có nhiều phân, như là nhiều chất "đạm" (azote) và để cây được.
 - b) Đất phân thì trồng bắp không được.
 - c) Miếng đất để trồng bắp phải đào mương dặng cho nước chảy ra nếu không thì khi trời mưa nhiều, nước ứ lại làm thối rễ, cây bắp phải chết.
 - d) Cách dọn đất. - Phải cày hai lần, một đường ngang, một đường dọc và bừa một vài lần.
 - e) Người mình thường chỉ có dốt rau, củ, cho mặt đất sạch, rồi cuốc từ 10 má tía bắp, làm như vậy thì mau, trồng được nhiều nhưng cách đó là làm chầy hết phần nhiều chất đạm trong đất.
 - f) Bón phân. - Nơi mấy miếng làm lúa sa, tuy mỗi năm được đất phủ-sa bởi vào làm cho đất thêm tốt, nhưng mà bắp là một thứ cây rút phân rất nhiều, nên cũng cần phải bón phân, như phân súc vật, phân hổn học.

Hiện thời thì giá bắp cao cho nên việc bón phân cũng là một sự lợi. Tôi khuyên mấy người trồng bắp nên bón mấy thứ phân sau đây, và một mẫu đất phải:
Chất lưu-hoàng (sulfate d'ammoniaque) 150-250 ki-lô
Chất phốt-phát (superphosphate) 300 ki-lô
Chất đạm-sa (chlorure de potasse ou sulfate de potasse) 100 ki-lô

Hơn thêm phân súc vật (mỗi mẫu 6 thước vuông) cũng phân tro - Bỏ phân theo hàng bắp hay là trồng mấy lọ tía bắp.
d) Cách lựa giống. - Trong lúc hái bắp, lựa những trái đều đặn hạt no đủ mà để giống - Trái bắp giống phải phơi cho thiệt khô rồi để vào trong một cái mai hay là một cái khay và đậy cho kỹ lưỡng, cho khỏi bị sâu mọt ăn.
Thứ bắp tế hạt vàng hay là đỏ thì bán ra ngoài quốc được đất giá hơn.

e) Tía bắp. - Cây bắp mới lên gặp gặp những đám mưa to, sẽ làm cho nó trốc gốc, đất làm-y cũng làm cho thối rễ của nó. Bởi vậy phải tía bắp về cuối tháng ba hay là đầu tháng tư an-nam. Nếu tía sớm quá thì sự bị hạn, còn muộn quá lại sự đến lúc hái trái gặp mưa thì việc hái phải khó khăn.
Trước khi tía bắp phải ngâm hạt giống trong nước ấm-ấm được 48 giờ hay là ít ra cũng 24 giờ.
Tía lỗ. - Tía nhất, thưa là tùy theo đất xấu, tốt. Thường thường thì nên tía lỗ này cách 10 kìa từ 3 tấc tới 5 tấc, hàng này cách hàng nọ từ 8 tấc tới 1 thước.
Mỗi lỗ bỏ chừng 2, 3 hạt.
Đất không xốp thì lấp hạt bắp chừng 3, 4 phân sạ, còn đất xốp thì 7, 8 phân.
Đất tốt (đất cày) thì mỗi mẫu dặng chừng 20, 25 ki-lô hơi giống; đất xấu (đất gò) thì phải 35, 40 ki-lô.
Bắp lên rồi phải ngắt bỏ mấy cây yếu ớt, để lại mỗi lỗ một cây mà thôi.
Tía hàng. - Cày bừa rồi thì lấy cước mà móc hàng ngay nhau và cách khoảng đều nhau. Trong một hàng bỏ hạt bắp cách nhau chừng một tấc rưỡi, 2 tấc. Bắp lên rồi phải nhổ bớt, để lại trên-mỗi hàng cây này cách cây kia chừng 3, 4 tấc, tùy theo đất tốt xấu.

f) Cách săn sóc đám bắp. - Làm cỏ: phải làm cỏ cho thường, cho đất dặng sạch.
Vun gốc: cây bắp lên cao được 2 tấc thì vun gốc lần thứ nhất cho chắc gốc. Cao được 5 tấc thì phải vun gốc lần thứ nhì nữa.
Ngắt ngọn: cây bắp ra trái rồi, lúc ngọn (cỏ) no khô thì phải cắt ngọn nó, cắt trên trái bắp ngọn một lòng.
Đề trái: đất xấu thì mỗi cây để một trái, đất tốt thì mỗi cây 2 trái.
g) Hái trái. - Tía bắp chừng 3 tháng, 3 tháng rưỡi thì trái no già (chín).
Trái bắp già là khi nào cây lá nó trở nên vàng, vỏ trái bắp khô, trắng, râu bắp đen và giòn.
Phơi bắp là việc cần yếu. Phải phơi cho kỹ lưỡng, cho khô, dùng để bắp luộc, lên mồi meo làm cho bắp xú, phải mất giá.
Phải phơi trên giàn làm bằng tre, có vè đem vò ra được.

(Coi qua trang 4)

VIỆT-NAM NGÂN-HÀNG

Công-ty hữu hạn vốn 250.000 đồng bạc
Sáng lập năm 1927
Hội quán : 54-56, đường Pellerin, Saigon
R. C. Saigon n° 81

Dãy thép: CREDITANA-SAIGON /
Dãy thép mới: SAIGON - 21.826

Công-ty nhận tiền TIẾT-KIỆM của bà tánh, tiền gửi sinh lời 3 lý rưỡi mỗi năm, sáu tháng tính một lần và nhập về vốn mà sinh lời nửa. Tiền này muốn rút ra chừng nào cũng được.
Công-ty cho vay thế chấp về Quốc-trái Đông-Pháp, về Quốc-trái Crédit National và những phiếu nào mà Quốc-phủ Đại-Pháp hay là Đông-Pháp phát hành hay là chấp bảo chứng.
Công-ty cũng nhận lãnh việc cấp hạn hàng và lãnh tiền lời những về quốc-trái và nhận đó số những phiếu nào có dự cuộc số hàng tháng hay là hàng năm.
Bên-hội có mua hệ Pháp hợp TIẾT-KIỆM tốt dự hàng tất cả các, để cho bà tánh mượn dặng. Xin quý vị lấy đến hỏi-quản hay là viết thư mà hỏi các thức mượn hợp TIẾT KIỆM ấy.
(Về công chuyện khác, xin hỏi thăm bản HỮU)

Vốn chỉ của bòn hội: LAM VÊ VANG CHO XỨ SỞ MÌNH

BÀN TRỊ SỰ DẠNG DỰ VÀ CỐ VẤN	BÀN TRỊ SỰ VÀ QUẢN LÝ
Chủ tịch: HUYỆNH ĐÌNH-KHIÊM (nay ngài đã từ tục)	Chủ tịch: M. TRƯƠNG-TÂN-VI
Phó chủ tịch: G. M. TRẦN-TRUNG-TRẠCH (được bầu cử chiều theo điều 24 theo điều lệ)	Quản lý hành sự: M. NGUYỄN-TÂN-VÂN
Hội viên: Dr. BIAILLE de LANGIBAUDIÈRE	Hội viên: M. BUI QUANG-CHI
M. Denis LE PHAT-AN	M. ĐẶNG-VĂN-DÂN
M. LƯU-VĂN-LANG	M. B. B. NG. TRUNG-VINH
M. NGUYỄN-VĂN-TRINH	M. Alexis THÁI-V. LÂN
M. TRẦN-VĂN ĐÓN	Tổng-ly: M. Paul Lê VĂN-GỒNG
M. TRẦN-NHƯ-LÂN	
M. TRẦN-BÌNH-THẢO	
M. NGUYỄN-HÀNH-LIỆM	

HÃY DÙNG THỦ
SAVON
CASCAD

PHARMACIE PRINCIPALE
SOLIRENE
M. HEUMANN
SUCCESSEUR
SAIGON

TỰ-NAM
1865
BA ĐÔI
ĐUỜ ĐỀNG

THỦ THUỐC
HIỆU NÀY

« Cascade Annamite » Monsieur Ay là cái khăn bện của máy nhai sợi phur ở các bên xe location bằng giờ, vì máy ông ấy chịu đựng được cả khi sợi « Gô-xô » làm cách dọn dẹp của chủ mới n như ở Cascade (tây mà giá cả nhẹ hơn trước hết phần).



Qui ngãi ở Lạc-tinh lên Saigon chơi... có đi Thủ-Đức ăn Nem, xin mời vào SUOI

GÒ-XOÀI nay đã chính-đón lại thành một cái «Tiên-canh»

NEM CHÁ GIÒ, CHÁO GÀ v.v.

Sở canh-nông Nam-kỳ

II. - Trồng bắp mùa hè (Tiếp theo trương bài)

Cây bắp sọ năng hơn làm khô nê đất, mà đất có nước lại nhiều cũng không được.

Tia bắp trong tháng 11, tháng chạp tây thì khỏi ngại về việc nước ư lại nhiều, nhưng trái lại phải lo làm sao cho đất còn được ẩm, thì cây bắp mới lên được.

a) Lựa chọn đất. - Phải lựa những đất còn ướt cho đến khi cây bắp có trái, nghĩa là trong 3 tháng sau khi tia bắp, những đất này cũng không được ẩm-quá, bởi vậy mùa hân thì đất trồng bắp được, không có nhiều.

b) Đơn đất. - Đơn đất là cốt vôi làm cho lớp đất mặt nát nhien ra, một là làm cho nước ở dưới đất khỏi bị nung rút lên, hai là làm cho nước đọng lại trong đất để nuôi cây bắp.

Vậy thì phải cấy bắp, nhiều bản và phải làm cho kỹ lưỡng. Trong mùa hân rơm, cỏ tỉ, trâu bò ăn không phụ phí, phải mất sức, cây leo không được mạnh khoẻ bằng mùa mưa, bởi vậy thì trồng ít đất, mà làm kỹ lưỡng, con heo trồng nhiều mà phải sợ thất bại.

c) Tia bắp. - Tia bắp mùa hân thì tia hàng tốt hơn là tia lộ, tuy vậy đầu tia hàng hay tia lộ, cũng không có ảnh hưởng nhiều về hoa lợi cho hàng công việc đơn đất.

Đất cấy bắp rồi thì dùng cuốc mà moc hàng, hàng này cách hàng lên chừng 1 thước. Nếu tia bắp trong lúc trời chưa đất mưa thì phải moc hàng sâu tới 1 tấc đặng cho rễ bắp ăn sâu đặng. Cũng phải ngâm hạt giống trước khi tia. Tia rồi lấp đất lên: trời còn mưa thì lấp chừng 3 phân, trời nắng hân thì lấp sâu 1 tấc.

d) San sọc đất bắp. - Khi cây bắp lên được 2, 3 lá thì phải nhổ bớt, để lại những cây cứng cáp, cây này cách cây xa chừng 3 tấc, tùy theo đất tốt xấu. Không nên để một gốc 2 cây. Hồi thì xới đất hai bên hàng bắp cho nhỏ, và làm lần lấp đất cho dầy.

Cây bắp lên được 1 tấc rưỡi, 2 tấc thì vun đất cho nó cứng gộc. Phải thường thường làm cho cho sạch, vì nếu có cỏ nó rất hại nước dưới đất không con cho cây bắp như.

Khi cây bắp lên cao được 1 tấc thì vun gốc lên thì cao, cao được 5 tấc lại vun gốc một lần nữa. Nếu mình có nhiều rơm rạ, hoặc cỏ lá khô thì nên đem ú trên mặt đất đặng bắp cho yếm đất.

Trời mưa rồi, nắng lại thì lấp đất mặt phủ khô dính cứng lại. Phải lấy cuốc, hoặc ba-cào mà băm lớp đất khô dính này ra. Băm như lớp đất mặt này là giữ cho nước dưới đất lâu bị nung rút, và cây bắp sẽ có trái nhiều.

Mỗi nhà trồng được nhiều ít là tùy theo số nhon công của mình. Bắp ra trái rồi phải chặt ngon.

Khi trái bắp gần hết sức lớn thì phải ló lá, nhưng phải ló cho vừa chừng, không nên ló quá nhiều quả.

Đất khô khan thì mỗi cây chỉ để 1 trái mà thôi.

Phải yếm mặt thì để mỗi cây 2 trái.

e) Hai trái. - Trồng bắp mùa hân thì hai trái cùng trong lúc mưa bão xây việc hai phải công dễ dàng.

CHỈ VỀ CÁCH TRỒNG ĐẬU XANH.

- I. - Các giống đậu. - Có hai thứ: 1. Đậu xanh thì người ta thường dùng làm m. 2. Đậu mỡ thì người ta để làm đậu ca mà bán. Giống đậu xanh chủ năng hàng, khá hơn mấy thứ đậu khác (như đậu phồng, đậu nành v.v.). II. - Lựa đất trồng. - Cây đậu xanh ưa những đất cát có pha đất sét, xốp, dễ cấy hơn. Đất dọc theo sông và phần nhiều những chỗ đất người ta trồng bắp thì trồng đậu xanh đặng. Những đất sét, gié, khô làm thì cây đậu xanh lên không tốt, có hội ít. Đất phèn thì trồng nó không được. III. - Cách dọn đất và bón phân. - Cây 2 lần, cây sáu tháng 1 thì hai, 1 tấc rưỡi rồi bữa thì ra cũng một lần. Nếu mình không có trâu bò thì cuộc cũng được. Bón công đất bố chừng 6 thước (chúng) phân sục và ít bó tre trong mấy lá tua đậu. IV. - Tia đậu. - Phải tia trong tháng 10, tháng 11 tây. Tia lộ, thì lộ mỗi lộ 2, 3 hạt đậu rồi rải lên trên một lớp đất nhien cỏ trên trời. Nếu đất xấu thì tia lộ này cách lộ kia chừng 2 tấc rưỡi, 3 tấc, hàng này cách hàng nó cũng chừng đó. Đất tốt thì tia thưa, lộ này cách lộ kia tới 1 tấc, hàng này cách hàng nó cũng 4 tấc. Đất tốt thì một mẫu đất đặng chừng 45 kilô hội giống. Đất vừa vừa thì đặng tới nửa gía (30 kilô). Nếu tia hàng thì phải đặng hội giống nhien hơn 3, 4 lần, nhưng cách này người ta ít làm. V. - Sản sọc đất đậu. - Cây đậu lên được 2, 3 lá thì lấy cuốc băm mặt đất cho nát nhon ra, cho yếm đất. Tia được 15 ngày thì phải vun gốc cây đậu. Một khi trời mưa rồi mặt đất bị nung cứng gié lại, thì phải băm nát nó ra. Phải làm cho cho sạch và lấy rơm rạ mà tủ trên mặt đất, cho yếm đất. Nếu trời đặng thì sáng tối, như là nên tưới lúc cây đậu đương trở bóng, đặng trái. VI. - Hai đậu. - Đậu lên được 2 tháng thì nó đã có hội gía, phải làm loại lại những trái chín. Phải bít đầu khi rồi thì nên đặng nó trong một cái khay tế ca khép, rải lên trên một lớp tro, hoặc một lớp đất nhien rồi đậy kín lại, đất xấu (đất gié) thì trồng một mẫu đặng nhien 15 gía hội. Đất tốt (đất dọc theo sông, đất cát, đất cát pha) thì một mẫu đặng tới 30-35 gía.

(Coi qua trương 8)

Chừng nào đưa trẻ đã lớn lên... Mà sữa không đủ cho nó dùng... Thì phải cho nó ăn bột sữa

NESTLÉ



HIỆU

CON CHIM

là một thứ vật thực lành, bổ và dễ tiêu hóa

Hàng NESTLÉ số 35 đường Mac-Mahon có sách dạy nuôi dưỡng con nít chữ quốc-ngữ của bác-sĩ Vidal, qui Bà qui Có mẫu dùng xin hỏi tại hàng sẽ gởi tặng

NGƯỜI DÂN VIỆT-NAM BIẾT NGHĨA-VỤ Phải quyền giúp quý làm lễ kỷ-niệm nhà đại văn hào J. B. P. Trương-viễn-Kỳ

Bà nhiều lần các báo đều có nói đến nhà văn hào, mà sự nghiệp của ngài đến nay vẫn còn và giúp ích rất nhiều cho sự tiến hóa của dân chúng. Vậy chúng ta hãy rằng giúp và cố đặng cho cuộc lễ kỷ niệm đặng cử hành một cách long trọng cho xứng đặng với những công-nghiệp vĩ-đại của nhà đại văn hào. Hãy gởi tiền đến các nhà báo, tờ chơn gĩa sau mỗi khi nhận đặng tiền các báo đều đặng phương-đanh các nhà hảo hiệp. Gắng lên anh chị em đồng bào!

BÔNG-PHÁP NGÂN-HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG ĐẶC AN CỦA CHÍNH-PHỦ... HỒI QUA: 98, HỒ HUÂN-MANN PARIS (VIIe) Chủ tịch Hội-đồng cai-trị: M. René THION DE LA CHAUME Tổng Giám-đốc: M. PAUL BAUDOUIN

Table with columns: CAC CHI-NGÀNH VÀ ĐAI-LY, TRUNG-HOA, SAI-GON, HANG-KOK, etc.

Table titled 'CHO MƯỜN TỬ-SÁT' showing prices for different quantities of 'Tử-Sát' (a type of medicine).

Cho mượn máy (án chữ, dù th) hiệu may. CHUYÊN-MÔN Sửa máy đánh chữ, portable Gramme, remonteurs, đồng hồ, và compteur kilométrique. Làm dịch biên các hồ, loisiques. Bán quan bài, Bộ-từ các-lang Đại-Ly.

HỒ LAO. Chơn sơn tỳn no thường mà không lo đầu tư, nó đã lâu sẽ thành ra hồ lao. Phải trí lập tức khi mới ban cho bằng thuốc PULOGENINE...

DOCTEUR QUAN. Ancien INTERNE LADREAT de l'Hôpital Foch de Paris. Ancien CHEF de L'INSTITUT de BERMOPUNCTURA de Ber-linone (Espagne).

Thiên hạ đều Muốn đặng hội Xoan mới trị 15 năm đến tiệm: Ba-Quan là chỗ mà hội Xoan mới khéo nhất.

Khiêu và tân thời! Chỉ học năm ngày biết khiêu-vũ. Rất tiện cho mấy người ở xa muốn về Saigon học gíp. Mấy cô thiếu-nữ muốn làm nghề vũ-vũ, chỉ học một tháng có thể đi làm lương hai ba chục đồng.

Muốn làm đều Nhoon (thứ đặng nơi rạp hát Bông và những hiệu buôn lớn) ở số quảng-cáo ban hiệu ở trong phòng số các đặng về số 21.476. STANDARD NÉON LIGHT

Ký khai-trường

Cuộc đua ngựa Đàng ten

Chưa-nhảy 14 Nov. 1937

ĐỘ THỨ NHẤT PHÂN THƯỜNG DOUBLE SIX

ĐỘ THỨ TƯ PHÂN THƯỜNG ARMISTICE

ĐỘ THỨ NHAI PHÂN THƯỜNG PHEAIX

ĐỘ THỨ NĂM PHÂN THƯỜNG MILLIANA

ĐỘ THỨ BA PHÂN THƯỜNG OUVERTURE

ĐỘ THỨ SAU PHÂN THƯỜNG BAC-LAN

Sổ lạc-Tiền-lý-Tây

Đêm hát giúp nạn lụt Đàng-pháp

NHỮNG NGÀY LỄ QUUA Thờ lập bản thông kê những cuộc hòa-hoạn

Năm nay đượng như là 'Hòa-hoàn'... Thờ lập bản thông kê những cuộc hòa-hoạn

Trật tự và hãm-tức tại triều-đình Huế

Tiếp theo thượng nhứt... Trật tự và hãm-tức tại triều-đình Huế

Thời cuộc thế giới

Nhứt văn thừa Quân Nhứt bị thất bại tại miền-trần-Tân - phó

Số binh Nhứt bị tử thương ở Thượng-hải

Nam-kinh 29 Octobere... Số binh Nhứt bị tử thương ở Thượng-hải

Nhứt nhượng bộ

Nhứt nhượng bộ Nhứt chịu xin lỗi cả Ý và Mỹ về việc bán xong binh lính và kiêu-dân của 2 nước Ý

NAM KY Kinh tế cuộc

Table with 2 columns: Item (e.g., Central Nuec, Lúa hương hương, Lúa hương hương), Price (e.g., 4.10-4.15)

Báp

Đũa khô

Đường

Gòn

Giá gạo

Hèo

Giá cao-su

Giá bạc

Giá đồng

TIN VĂN

Điểm tích Sơn liên hiệp an... Bấy giờ người ta để bỏ năm

Các hãng báo kể ở Xiêm gần đây... Hội năm 1927, nhà dạy nghề

Trong số này có 3 gói gạo... Mọi người phải làm việc với

Vi là lý người ta nói cái gì... Anh gác công xe lửa ở Malam bị

Hôm đêm 31 Octobere... Sách rất hữu ích

Chết hiem nghèo

Hoan đung hội diễn 'cạt-giê' và bin đung một câu nhà quê phát thanh

Phòng văn tập Mytho

Tờ rao mắt một lá bàng-khoản

Vé quốc-trái

Phòng Văn Tập Mytho Tờ rao mắt một lá bàng-khoản

Sách rất hữu ích

Ông Nguyễn Văn - Hoan... Ông Nguyễn Văn - Hoan

Cuộc xổ số

Hội lập bản và lập chương pháp lập cơ binh Namky

Phòng Văn Tập Mytho

Tờ rao mắt một lá bàng-khoản

Vé quốc-trái

Phòng Văn Tập Mytho Tờ rao mắt một lá bàng-khoản

Sách rất hữu ích

Ông Nguyễn Văn - Hoan... Ông Nguyễn Văn - Hoan